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Fyrirspurn

tilheilbrigðis-ogtryggingamálaráðherraumstarfrækslumiðlægsgagnagrunnsáheilbrigðis-
sviði.

Frá Ögmundi Jónassyni.

1. Hvaða samninga hafa einstakir læknar eða hópar lækna á stofnunum, sem heyra undir
heilbrigðisráðuneytið,gertviðÍslenskaerfðagreininguumheilsufarsupplýsingar?Hvern-
igháttargreiðslumogbirtinguniðurstaðnaúrrannsóknum?Hvernigersamningumháttað
í þeim tilvikum þegar samstarfslæknar hafa stofnað sérstök fyrirtæki sem gera samning-
ana? Hvaða breytingum hafa samningar, sem gerðir hafa verið við viðkomandi einstak-
linga, hópa eða fyrirtæki, tekið frá því fyrstu samningar af þessu tagi voru gerðir?

2. Hvað hefur Íslensk erfðagreining fengið upplýsingar um marga sjúklinga frá læknum á
stofnunum sem heyra undir heilbrigðisráðuneytið?

3. Hverberábyrgðárannsóknargögnum(heilsufarsupplýsingumogblóðsýnum)semaflað
er í þessum rannsóknum?

4. Hvaðatryggingarerufyrirþvíaðþessarheilsufarsupplýsingar—m.a.upplýsingarumþá
semhafa sagt sig úr gagnagrunninumen hafa tekið þátt í rannsóknumsamstarfslækna—
verði ekki notaðar í fyrirhugaðan gagnagrunn á heilbrigðissviði?

Skriflegt svar óskast.


